

แต่ปางก่อน..ชาติภพ กรรมบันดาล

นำเสนอเมื่อ : 9 เม.ย. 2552

[ชาติภพและกรรมบันดาล...](#)

คุณเคยถามตัวเองบ้างใหม่ว่า อะไรที่ทำให้มนุษย์เรามีความผิดแผกแตกต่างกัน บางคนถือกำเนิดในชาติตระกูลที่ดี มีทรัพย์สินเงินทอง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ขณะที่บางคนเกิดมามีฐานะจนข้นแค้น หรือไม่มีสมบัติประกอบ ชีวิตมีความทุกข์ทรมาน..ครุอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดตรึงตรองสักหน่อย กับตัวเราเป็นเรา ตัวเขาเป็นเขา..คนเหมือนกัน แต่ทำไมแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน...เพราะอะไร????????????????

เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องด้วย "กรรม" นั่นเอง สิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตกรรมดีหรือกรรมชั่ว ไม่ว่าจะในชาติก่อนหรือชาตินี้ ไม่ข้ามมันจะต้องย้อนกลับมาหาเราแน่นอน ชีวิตเราได้ถูกลิขิตไว้แล้วด้วยผลจากกรรมที่เราทำของเราเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามชีวิตของคุณจะตกไปอยู่ ณ ตำแหน่งแห่งความสมบูรณ์พูนสุข หรือตำแหน่งแห่งความยากไร้ทุกข์ คุณก็ต้องยอมรับมัน หากแต่ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงได้ ดังที่บอกไปแล้ว ชีวิตเรา เราเองเท่านั้นที่เป็นลิขิต เมื่อรู้ว่าในกรรมก่อนสิ้นไม่มีเศษสตางค์เหลืออยู่เลย ทว่าเราก็กินยามหนั้นหาเงินมาใส่บัญชีเรื่อยๆ จากที่เคยว่างเปล่า มันก็จะมียอดพูนขึ้นเรื่อยๆ ...จนกระทั่งถึงในที่สุด หากเรามีความเพียรพอ

ถึงใดก็ตามมัน ชีวิตเราก็เช่นกัน หากในภพนี้เกิดมามีอายุสั้น เราก็ควรต้องหมั่นเพียรสะสมความดีเอาไว้ ความดีนั้นเมื่อมีมากเข้า เข้มแข็งแห่งชีวิตเราก็อาจหมุนเปลี่ยนไปทิศทางตรงกันข้ามได้ โดยมีทั้งดวงจริงชาติภพต่อไป...

สิ่งที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องของผลแห่งกรรมอันเกี่ยวโยงถึงความเป็นไปในชาติภพปัจจุบันของมนุษย์เรา อยากให้คุณได้อ่านเพื่อเก็บไปเตือนสติ และเพื่อเข้าใจถึงผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว อะไรที่ทำความดีแล้วเกิดอานิสงส์แห่งบุญ ก็จงเร่งกระทำเถิด แต่อะไรที่ทำความชั่วแล้วก่อให้เกิดบาปกรรม จงหลีกเลี่ยงมัน แล้วชีวิตคุณก็จะพบแต่ทางแห่งความสุข...

หากชาติก่อนเคยล่วงเกินลูกเขยเมียเขา - เกิดมาชาตินี้จะเป็นคนโหดเหี้ยมอ้าว่าง ไม่มีคู่ครอง ถึงแม้จะมีเงินทอง แต่ก็จะมีโรคร้าย สุขใจอยู่แต่เพื่อนไปจนแก่เฒ่า หรือไม่มีก็อาจเกิดมาผิดเพศ กลายเป็นกะเทย

หากชาติก่อนเคยทุบตีหรือลิดไสยพ่อแม่ตนเอง - เกิดมาชาตินี้จะพิการแต่แรกเกิด โดยจะแขนลีบ-แขนขาด งอแงเปลี้ยเสียวขา หรือไม่เช่นนั้นก็จะประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องพิการภายหลัง และจะดองหนูกษัตริย์หรือความพิการนั้นไปตลอดชีวิต

หากชาติก่อนมีนิสัยลามก ชอบดูรูปโป๊ เผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร - เกิดมาชาตินี้จะพิการตาบอด อาจพิการแต่แรกเกิดหรือไม่ก็เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่มีโอกาสได้เห็นความสดใส งดงามของโลก

หากชาติก่อนกระทำการตม้หนูลงกลางชาวบ้านอยู่เสมอ - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นสุกรหรือหมู และจะถูกมนุษย์นำไปฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ต้องรำร้ออดครวญขอชีวิตอย่างน่าเวทนา

หากชาติก่อนเคยด่าว่า ดูถูกเหยียดหยามคนขอทานหรือคนยากจนจน - เกิดมาชาตินี้ บั้นปลายชีวิตจะยากจนข้นแค้น สิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีแม้ที่ซุกหัวนอน ไม่ว่าก่อนหน้าจะมีฐานะร่ำรวยอย่างไรก็ตาม ต้องตระท้อลำบากจนกระทั่งอดตายในที่สุด

หากชาติก่อนชอบนิทานลับหลัง ชอบบยุแหยดตะแคงรัว - เกิดมาชาตินี้จะมีสภาพริมฝีปากแห้ง จมูกไหม้ ต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต แม้จะผ่าตัด ทำศัลยกรรมอย่างไรก็มิอาจสมบูรณ์เป็นปกติเหมือนคนทั่วไป ต้องทนรับสภาพอันน่าอับอายไปตลอดชีวิต

หากชาติก่อนใ้ใครกระทำให้อับอายต้องเสื่อมเสียเกียรติยศ เสียชื่อเสียง ทรัพย์สิน ด้วยการใส่ร้ายต่างๆนาๆ - เกิดมาชาตินี้ ชีวิตจะเลอะเลือนด้วยการแฉวนแฉอม ไม่ว่าจะด้วยคำพูดตัวเองหรือถูกผู้อื่นแฉวนแฉอมก็เป็นได้ทั้งนั้น

หากชาติก่อนเคยพูดจาใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์องค์เจ้า - เกิดมาชาตินี้จะประสบพบเจอกับภัยจากอค์ดี ไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้, ไฟดูด, ไฟช็อต หรือถูกฟ้าผ่าก็ตาม จะตระท้อลำบากและทุกข์ทรมานแสนสาหัสในความรอนของไฟอยู่เสมอ

หากชาติก่อนมีใจผูกอาฆาตพยาบาทผู้อื่นอยู่เป็นนิจ - เกิดมาชาตินี้ บารปกรรมจะตกอยู่กับลูก ลูกมักเจ็บป่วยอดแอดอยู่บ่อยๆ เลี้ยงยาก หรือไม่มีก็ไม่มีสมบัติประกอบอย่างคนธรรมดาทั่วไป

หากชาติก่อนชอบข่มขืนผู้อื่นที่ประสบทุกข์ เชื้อหมองเรื่องเศร้าของคนอื่นเป็นความสุขของตนเอง - เกิดมาชาตินี้จะถูกโรคร้ายสารพัดเข้ามารุมเร้า เป็นบุคคลที่สุขภาพไม่ดี อ่อนแอ เป็นเช่นนี้ไปจนตาย

หากชาติก่อนเอาแต่ดูต่ำว่าสามีหรือภรรยาของตน - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นพอม่ายหรือแม่ม่าย ชีวิตจะไร้ซึ่งความอบอุ่น และจะตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย

หากชาติก่อนทำตัวเป็นอันธพาล ชอบหาเรื่องตีรันฟันแทงชาวบ้านอยู่เป็นประจำ - เกิดมาชาตินี้จะเป็นคนโหดเหี้ยม ไม่มีใครคบหา ไร้ญาติขาดมิตร จะทำสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคตลอด มีความทุกข์ยากทั้งร่างกายและจิตใจ

หากชาติก่อนชอบเสพยาเสพติด หรือขวนขวายน้อยให้เสพตามตน - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นปลาไหล ถูกคนจับไปฆ่าแกงกินหรือไม่ก็ถูกสัตว์อื่นจับกินเป็นอาหาร

หากชาติก่อนชอบอวดเรือนร่างของตน ถ่ายรูปโป๊ หรือเป็นนางระบำโป๊ - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นโคหมู ต้องถูกคนบีบเค้นเพื่อรีดน้ำนมทุกวันที่ตื่น ชีวิตไม่มีวันสงบสุข

หากชาติก่อนเคยคิดคดทุจริตต่อบ้านเมือง ชายชาติ ทำให้ประเทศต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นคนสติวิปลาสพันเทือน หรือเป็นโรคจิตเป็นที่น่ารังเกียจแก่บุคคลทั่วไป

หากชาติก่อนทุจริตในหน้าที่การงาน หรือกล่อบทำงานที่ผิดบาป - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นหนู ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอยู่ตามท่อตามรู หรือที่ลับอันสกปรกโสภณ

หากชาติก่อนคิดโกงเงินผู้อื่น ไม่ยอมจ่ายหนี้สิน - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นควาย ต้องทำงานหนักเพื่อชดใช้หนี้กรรม

หากชาติก่อนมีจิตแคบ เห็นแก่ตัว ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก - เกิดมาชาตินี้จะมีลูกที่หัวโหด ไม่เอาถ่าน ประพฤตินอกกฎนอกทาง ทำให้พ่อแม่ต้องชอกช้ำระกำใจอยู่เสมอ

หากชาติก่อนบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ แต่กลับอศัยผ้าเหลืองประพฤติชั่ว ไม่ตั้งมั่นในธรรม - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นเต่า ทนทุกข์กับความลำบากไปตลอดอายุขัยอันยาวนานกว่าสัตว์อื่นๆ

หากชาติก่อนมักคิดอิจฉาริษยาคนอื่น ไม่ชอบให้ใครดีเด่นเกินตน - เกิดมาชาตินี้จะมีกลิ่นตัวแรง ไม่ว่าจะมึนเมาหรือฐานะทางครอบครัวดีแค่ไหนก็ตาม คนรอบข้างจะพากันคิดฉินนินหา จิตใจจะไม่เป็นสุข กระวนกระวายอยู่ตลอด

หากชาติก่อนชอบขี้โกงเงินทั้งบุญ หรือเงินบริจาคของชาวบ้าน เอาเข้ากระเป๋าดตนเอง - เกิดมาชาตินี้จะกลายเป็นหมู, เป็ดหรือไก่และต้องจนชีวิตดอยกรูดจนหาพึ่งเป็นอาหารแกมมนุษย์ไม่ว่าก่อนหน้าจะได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเพียงใดก็ตาม

หากชาติก่อนเคยบริจาคเสื้อผ้าให้ทานคนยากจน รวมถึงชอบถวายจีวร สบง แก้วพระสงฆ์เสมอ - เกิดมาชาตินี้ผู้หนึ่งจะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ครบสมบูรณ์ แม้ว่าบางคนจะไม่ได้อำนาจอย่างเศรษฐี หากแต่จะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องของเสื้อผ้าเลย

หากชาติก่อนชอบเบียดเบียนข้าวสารอาหารให้คนยากจน - เกิดมาชาตินี้จะจุลตมสมบูรณ์ มีข้าวปลากินไม่ไต่ขาด ตลอดชีวิตจะไม่มีความอดอยากหิวโหย

หากชาติก่อนเคยบริจาคเงินทองในการสร้างสะพานหรือถนนหนทางต่างๆ - เกิดมาชาตินี้ผู้หนึ่งจะมีพาหนะใช้อย่างสุขสบาย ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางเหมือนคนอื่น

หากชาติก่อนเคยจัดดอกไม้สดที่หอมและงามมาถวายพระ - เกิดมาชาตินี้จะมีรูปกายที่งดงามกว่าคนอื่น เป็นที่ดึงดูดต้องใจแก่เพศตรงข้ามหรือผู้ใดพบเห็น

หากชาติก่อนเคยมีส่วนร่วมในการซ่อมสร้างศาลาพักร้อนให้แก่สาธารณะ - เกิดมาชาตินี้ชีวิตจะพบแต่ความสงบสุขร่มเย็น มีแต่ผู้คนที่ใคร่ มีบริวาร เป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่

หากชาติก่อนมีจิตโง่เมตตากรุณา ให้อาหารแก่บรรดาสัตว์ต่างๆ - เกิดมาชาตินี้จะมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข แล้วยังไปด้วยบริวารและบ่าวไพร่ มีคนเคารพนับถือ และจะไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆจากสัตว์ร้ายเลย

หากชาติก่อนเคยช่วยชีวิตสัตว์ที่ถูกนำมาจับขัง ให้เป็นอิสระ - เกิดมาชาตินี้ ชีวิตจะไม่โดดเดี่ยว ไม่ว่าจะยามหนุ่มสาวหรือแก่เฒ่า ลูกหลานจะให้ความเคารพและจะคอยรับใช้ โดยไม่ต้องลำบากใจเลยแม้แต่หนอย

หากชาติก่อนเคยจัดหาน้ำดื่มไปถวายสำหรับจุดโคมไฟในโบสถ์วิหารหรือวัดวาอารามต่างๆ - เกิดมาชาตินี้จะมีดวงตาที่งดงามสดใส สายตาดีตั้งแต่เด็กจนแก่

หากชาติก่อนเคยจัดหาข้าวสารถวายแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากๆ เพื่อให้พระทั้งวัดได้ฉัน เป็นประจำสม่ำเสมอ - เกิดมาชาตินี้จะมีบ้านช่องห้องหอที่ใหญ่โต สะดวกสบาย และจะมีใจพอจะเป็นที่รักสมมติของเจ้าตัวเอง ไม่มีใครสามารถแย่งไปได้

หากชาติก่อนให้ความเคารพพนมบนคนเฒ่าชรา รวมถึงนับถือยกย่องผู้ผู้ผู้มีความสามารถ ไม่ดูหมิ่นดูแคลน - เกิดมาชาตินี้ชีวิตจะเปี่ยมไปด้วยโชควาสนา มีสติปัญญาปราดปรื่อง มีฐานะและได้ดำรงตำแหน่งที่ดี อายุยืนขวัญยืน

หากชาติก่อนหมั่นให้ทาน ทั้งทรัพย์สินเงินทองและข้าวของต่างๆ แก่คนพิการ คนยากจน เด็กกำพร้า ฯลฯ - เกิดมาชาตินี้จะมีแต่คนนับหน้าถือตา สมบูรณ์พูนผลในลาภยศ พรั่งพร้อมด้วยวาสนาและบารมี

หากชาติก่อนได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมไปยังผู้อื่น โดยมุ่งหวังให้เป็นคติธรรมสอนใจ - เกิดมาชาตินี้จักได้ดำรงชีวิตอย่างเปี่ยมบุญบารมี มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพพนมบนแก่บุคคลทั่วไป ไม่ตกกระทำลำบาก

หากชาติก่อนมักร่วมทำบุญทำทานกับคนที่มาบอกบุญอยู่เสมอ - เกิดมาชาตินี้จะได้คู่ครองที่งดงาม งามอันนี้หมายถึงงามทั้งภายนอกและภายใน บุตรหลานที่เกิดมาก็จะนำภาคภูมิใจมาสู่วงศ์ตระกูลในภายภาคหน้า

หากชาติก่อนเคยทำทานได้ชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตาย ให้มีชีวิตรอดต่อไป - เกิดมาชาตินี้จะอายุยืนขวัญยืน ไม่เป็นทุกข์กับการเจ็บป่วย ใช้ชีวิตราบจนแก่เฒ่าอย่างมีความสุข

หากชาติก่อนเคยนำผักของตาบอดคนตาบอดหรือผู้พิการตาบอดคนเมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว - เกิดมาชาตินี้จะมีดวงตาที่งดงามทุกสภาวะ และมีสายตาดูไปจนตลอดชีวิต

หากชาติก่อนหมั่นท่องบทสวดมนต์และปาฏิหาริย์พรยานาอยู่เป็นประจำ - เกิดมาชาตินี้จะมีสติปัญญาฉลาดปราดปรื่อง มีความรอบรู้ นำเสนอได้

...ความเป็นเลิศชั้นสูงมาก...

ขอบคุณที่มา www.tamdee.net

ลิงค์ฟังเพลง... www.daraoke.com/idxplay.do?songid=80440 - 115k -